

จากการวิเคราะห์การบ่งชี้ความอันตรายและประเมินความเสี่ยง พบว่ารูปแบบการปฏิบัติงานที่อาจทำให้พนักงานมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ การขับรถยนต์ขนส่งสินค้า การยกของหนักในคลังสินค้า การทำงานในที่สูง

ความเสี่ยง	การขับรถยนต์ขนส่งสินค้า	การยกของหนักในคลังสินค้า	การทำงานในที่สูงเกิน 2 เมตร
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการการใช้รถ <ul style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ ระบบGPS ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน เช็คน้ำหนักสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดรถ ไม่ติดบ้านบังแดดหรือสิ่งอื่นใดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ใช้ความเร็วที่กฎหมายกำหนด สำหรับรถตู้คอนเทนเนอร์มีการตรวจสอบและใช้ Twist lock ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ทุกครั้ง มีการจัดเรียงสินค้าตามขนาดและน้ำหนักอย่างเหมาะสม มาตรการสำหรับบุคคล <ul style="list-style-type: none"> พนักงานที่มีใบอนุญาตขับรถถูกประเภทรถเท่านั้นที่สามารถขับขีรถเพื่อปฏิบัติงานได้ จัดการอบรม Safety driving course (SDC) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และเข้ารับอบรมทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท พนักงานขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา ห้ามมีการขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชม. เมื่อครบกำหนดให้หยุดพักอย่างน้อย 30 นาทีและเปลี่ยนพนักงานขับรถคู่กะ ห้ามพนักงานปฏิบัติงานเกินวันละ 12 ชั่วโมง ปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนการใช้รถของบริษัท อย่างเคร่งครัด จอดรถในจุดจอดพักรถของบริษัท ในบริเวณที่ปลอดภัยเท่านั้น กรณีเกิดอุบัติเหตุ ต้องรายงานให้หัวหน้างานทราบทันที 	<ul style="list-style-type: none"> มีการประเมินน้ำหนักของสินค้าก่อนเริ่มทำการยก ปฏิบัติตามขั้นตอนการยก การปฏิบัติต่อร่างกาย และการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ พนักงานยกต้องสวมเข็มขัดพยุงหลัง ห้ามหมุนตัวอย่างรวดเร็ว วัสดุที่ต้องอาศัยผู้ยกหลายคน ผู้ยกควรมีความสูงและความแข็งแรงใกล้เคียงกัน วัสดุที่วางซ้อนกัน ต้องใช้เชือกมัดรวมกันเพื่อป้องกันการตกหล่น 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชาต้องอนุมัติก่อนให้พนักงานเริ่มปฏิบัติงาน และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสภาพรถยก เข็มขัดกันตกก่อนใช้งานทุกครั้ง พนักงานใช้เข็มขัดกันตกและยึดกับชั้นวางสินค้าหรือคอกกั้นอย่างแน่นหนา ไม่อนุญาตให้ทำงานบนบันไดติดต่อกันเกิน 30 นาที รักษาตำแหน่งสัมผัส 3 Points of Contact คือ เท้า 2 ข้างเหยียบขึ้นบันไดและมือ 1 ข้างจับขึ้นบันไดเสมอ มีผู้ช่วยจับที่ฐานบันไดเมื่อต้องหยิบของในที่สูง บันไดเลื่อนต้องทำการล็อคล้อก่อนเสมอ ไม่อนุญาตให้ยืนอยู่บนชั้นบันไดสูงกว่าชั้นที่ 3 นับจากบนสุด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> พ.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 	<ul style="list-style-type: none"> กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 	